

# เกาะช้างแก้ไขยะลันเมือง ผูกธง.กำจัดขยะบนเกาะ

● **ตราด :** ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เกาะช้าง ที่มีนายธัญญา ชาญพล รองผอ.อพท. (รักษาการผู้อำนวยการ) ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รองผวจ. ตราด สำนักงานจังหวัดตราด, เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม และนายกอบต.เกาะช้าง, อบต.เกาะช้างใต้ เพื่อหาข้อสรุปแนวทางการแก้ปัญหาขยะบนเกาะช้างที่จะให้หจก. ไฟโรจน์สมพงษ์ มาก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการร่างสัญญาจัดจ้างไปแล้ว แต่ยังไม่ทำข้อสรุปที่ลงตัวไม่ได้ โดยเฉพาะเรื่องปริมาณขยะที่ทาง หจก.ไฟโรจน์สมพงษ์ ที่จะรับผิดชอบเฉพาะปริมาณขยะจำนวนไม่เกิน 10 ตัน/วัน แต่หากเกินกว่านั้นทางอบต.ทั้งสองแห่งจะต้องรับผิดชอบเอง ซึ่งคงเป็นไปได้ เพราะแค่ภาวะปกติก็มีจำนวน 10 ตันอยู่แล้ว ดังนั้น ทางอบต.เกาะช้าง จะไม่ยอมเซ็นสัญญาเด็ดขาดหากทางผู้ประกอบการต้องการรับผิดชอบแค่วันละ 10 ตัน อย่างไรก็ตามทางจังหวัดจะต้องเร่งแก้ไขเพื่อรองรับเทศกาลท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์ ที่จะมาถึงในเร็วนี้

นายสมเจตน์ เปลื้องนุช ปลัดหัวหน้ากิ่งอำเภอเกาะช้าง จ.ตราด เปิดเผยว่า จากการที่มีการประชุมร่วมกันระหว่าง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม และนายกอบต.เกาะช้าง 2 แห่ง รวมทั้งตัวแทนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมด้วยตัวแทน หจก.ไฟโรจน์สมพงษ์ เพื่อแก้ปัญหาขยะบนเกาะช้าง ที่มีปริมาณมากจนท้องถิ่นไม่สามารถกำจัดได้นั้น ผลการประชุมปรากฏว่า ที่ประชุมมีมติให้ หจก.ไฟโรจน์สมพงษ์ เข้ามาเป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งโรงงานกำจัดขยะแบบไม่ใช้ออกซิเจนแต่จะกำจัดโดยใช้ระบบชีวภาพซึ่งทางผู้ประกอบการยอมรับเงื่อนไขว่าจะรับผิดชอบขยะที่มีปริมาณเกิน จาก 10 ตัน/วัน มาดำเนินการกำจัดด้วย อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการนี้ จะเก็บจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวบนเกาะช้างคนละ 20 บาท ยกเว้นชาวตราดและเกาะช้าง รวมทั้งผู้ประกอบการบนเกาะช้าง

ทางด้านนายปรีชา ทั่งจันทร์ ผู้ช่วยหน.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง เปิดเผยในเรื่องเดียวกันว่า กรมอุทยานฯ จะไม่ใช่คู่สัญญากับผู้ประกอบการเพราะอบต.ทั้งสองแห่งมีหน้าที่ในการกำจัดขยะอยู่แล้ว กรมอุทยานฯ จะให้ใช้สถานที่ในการกำจัดขยะในพื้นที่ส่วนการเก็บเงินค่าขึ้นเกาะช้าง หรืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างนั้นทางอุทยานฯ จะตั้งโต๊ะเก็บเงินคนละ 20 บาท บริเวณที่ทำการบริษัทเฟอร์รี่ในฝั่ง อ.แหลมงอบ 3 แห่งส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศจะเก็บ คนละ 200 บาท